



รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในเขตกรุงสตุทท์ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก (21 ก.ย.)

ผู้ติดเชื้อ 47,345 คน
เสียชีวิต 1,871 คน
รักษาหาย 41,431 คน



รัฐไบเอิร์น (22 ก.ย.)

ผู้ติดเชื้อ 65,516 คน
เสียชีวิต 2,649 คน
รักษาหาย 56,640 คน

ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสฯ

ในเขตกรุงสตุทท์ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก
รวม **112,861** คน / รักษาหาย **98,071** คน

กรณีประชาชนไทยต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถติดต่อ

Hotline สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก หมายเลข **0152-02125038**

ผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ COVID-19 สามารถติดต่อ

Hotline กระทรวงสาธารณสุขสหพันธ์ฯ หมายเลข **116117**

Hotline กระทรวงสาธารณสุขฯ รัฐไบเอิร์น หมายเลข **09131-6808 5101**

Hotline กระทรวงสังคมฯ รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก หมายเลข **0711-904 39555**

พัฒนาการล่าสุด

ระดับสหพันธ์ฯ

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 63 นาง Angela Merkel นรม. สหพันธ์ฯ ได้ประชุมทางไกลกับมุขมนตรีทั้ง 16 รัฐฯ มีมติในประเด็นสำคัญได้ดังต่อไปนี้: (1) บังคับใช้มาตรการเว้นระยะห่าง มาตรการบังคับใส่หน้ากากอนามัย และมาตรการด้านสุขอนามัยอื่น ๆ ต่อไป เนื่องจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายอดผู้ติดเชื้อในสหพันธ์ฯ เพิ่มขึ้น (2) ให้รัฐต่าง ๆ (ยกเว้น รัฐ Sachsen-Anhalt) กำหนดโทษปรับสำหรับผู้ละเมิดมาตรการบังคับใส่หน้ากากอนามัยขั้นต่ำ 50 ยูโร (3) ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบไปยังประเทศที่เสี่ยงตามประกาศของสถาบัน RKI จะสามารถขอรับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้ฟรีจนถึง 15 ก.ย. 63 (หลังจากนั้นจะมีค่าใช้จ่าย) (4) ให้รัฐต่าง ๆ บังคับใช้มาตรการบังคับตรวจหาเชื้อ COVID-19 และมาตรการบังคับกักตัว 14 วัน กับผู้มีประวัติเดินทางจากประเทศที่เสี่ยงเข้าสหพันธ์ฯ ต่อไป อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 อาจลดเวลากักตัวเหลือ 5 วัน สำหรับผู้ที่มีผลการตรวจ COVID-19 เป็นลบหลังกักตัว (5) ให้รัฐต่าง ๆ จัดการจัดงานขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถติดตามหาผู้ร่วมงานหรือไม่สามารถรักษาสุขภาพอนามัยได้ จนถึง 31 ต.ค. 63

รัฐไบเอิร์น (ตามแถลงการณ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดล่าสุด ณ วันที่ 22 ก.ย. 63)

- ❖ การสัญจร/ปฏิสัมพันธ์:** อนุญาตให้สองครอบครัว (ที่ไม่ใช่ญาติ) พบปะกันในที่สาธารณะได้ หรือ หลายครอบครัว (ที่ไม่ใช่ญาติ) พบปะกันในที่สาธารณะได้ไม่เกิน 10 คน และอนุญาตให้พบปะในที่พำนักส่วนตัวได้ไม่จำกัดจำนวนคนและรูปแบบความสัมพันธ์ แต่จะต้องพิจารณาขนาดของพื้นที่และจำนวนระยะเวลาที่เหมาะสม **แต่หากเมืองหรือเขตปกครองใดที่มียอดผู้ติดเชื้อใหม่มากกว่า 50 คน ต่อจำนวนประชากร 100,000 คน ภายใน 7 วัน จะอนุญาตให้สองครอบครัว (ที่ไม่ใช่ญาติ) พบปะกันในที่สาธารณะและในที่พำนักส่วนตัวได้ หรือ หลายครอบครัว (ที่ไม่ใช่ญาติ) พบปะกันในที่สาธารณะและในที่พำนักส่วนตัวได้ไม่เกิน 5 คน อนุญาตให้ทำบาร์บีคิว (Grillen) ในที่สาธารณะได้ ทั้งนี้ เฉพาะในพื้นที่ที่เทศบาลเมืองต่าง ๆ อนุญาต โดยต้องเว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามกฎด้านสุขอนามัย สำหรับการลงพื้นที่สาธารณะยังคงห้ามเช่นเดิม สำหรับนครมิวนิก ตั้งแต่ 24 ก.ย. 63 จะอนุญาตให้สองครอบครัว (ที่ไม่ใช่ญาติ) พบปะกันในที่พำนักส่วนตัว/ที่สาธารณะ/ร้านอาหารได้ หรือ หลายครอบครัว (ที่ไม่ใช่ญาติ) พบปะกันในที่พำนักส่วนตัว/ที่สาธารณะ/ร้านอาหารได้ไม่เกิน 5 คน**
- ❖ การพักผ่อนหย่อนใจ:** อนุญาตให้เปิดสนามเด็กเล่น สนามฟุตบอล และให้มีการเล่นกีฬาประเภทบุคคลแบบมีระยะห่างได้ รวมทั้งอนุญาตให้เปิดสวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ โดยมีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร ต้องสวมหน้ากากอนามัย และรักษาอัตราส่วน 1 คนต่อ 10 ตร.ม. อนุญาตให้เปิดทำการสถานที่ท่องเที่ยวแบบกลางแจ้ง เช่น สวนสนุก ปราสาทต่าง ๆ และสรวายน้ำ/สวนน้ำ/ศูนย์ Wellness ทั้งในร่มและกลางแจ้งได้ โดยรวมถึงสรวายน้ำของโรงแรมและรีสอร์ทเพื่อสุขภาพต่าง ๆ อนุญาตให้ฝึกซ้อมกีฬาเป็นกลุ่มได้ไม่จำกัดจำนวนคน (ยกเว้นกีฬาต่อสู้ซึ่งจำกัดไม่เกินกลุ่มละ 20 คน) และโรงเรียนสอนเต้นรำเปิดทำการได้ **แต่ให้ตัดคนเดี่ยวหรือต้นกับคู่เต้นที่เป็นสมาชิกในครอบครัว อนุญาตให้เปิดทำการพินเสตูดิโอได้ รวมทั้งอนุญาตให้จัดการแข่งขันกีฬา (Wettkampf) ในร่มได้โดยจำกัดผู้เข้าชมไม่เกิน 200 คน กรณีมีการจัดพื้นที่/ เว้นระยะห่างชัดเจน และไม่เกิน 100 คน กรณีไม่มีมีการจัดพื้นที่/ เว้นระยะห่างชัดเจน ตั้งแต่ 19 ก.ย. จะอนุญาตให้มีผู้ชมการแข่งขันกีฬาอาชีพระดับสหพันธ์ฯ ได้ในสัดส่วน 20% ของที่นั่งในสนามทั้งหมด**
- ❖ การเยี่ยมผู้ป่วย/คนชรา/คนพิการ:** อนุญาตให้เยี่ยมผู้ป่วยที่ รพ./ คลินิก/ บ้านพักคนชรา/ บ้านพักคนพิการ ได้ภายใต้ข้อจำกัด โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร **แต่หากเมืองหรือเขตปกครองใดที่มียอดผู้ติดเชื้อใหม่มากกว่า 50 คน ต่อจำนวนประชากร 100,000 คน ภายใน 7 วัน จะอนุญาตให้มีผู้เยี่ยมผู้ป่วยที่ รพ./ คลินิก/ บ้านพักคนชรา/ บ้านพักคนพิการ ได้เพียง 1 คนต่อวัน**
- ❖ การเปิดร้านค้า/บริการ:** อนุญาตให้ร้านค้าปลีกและบริการต่าง ๆ รวมถึงร้านอาหารที่มีและไม่มีบริการด้านสปาหรือ Wellness เปิดทำการได้ โดยลูกค้าจะต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร และร้านค้าจะต้องจำกัดจำนวนลูกค้า 1 คนต่อ 10 ตร.ม. อนุญาตให้เปิดตลาดนัดกลางแจ้ง (Handwerkermärkte/ Töpfermärkte/ Flohmärkte) ได้ โดยต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร และบังคับใส่หน้ากากอนามัย
- ❖ ร้านอาหาร:** อนุญาตให้เปิดบริการสำหรับรับประทานอาหารทั้งภายในและภายนอกร้านได้ถึงเวลา 23.00 น. และต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เช่น สามารถนั่งทานด้วยกันได้ไม่เกินสองครอบครัว และต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากโต๊ะ เป็นต้น อนุญาตให้ร้านที่เน้นจำหน่ายเครื่องดื่ม (Schankwirtschaft) เช่น โรงเบียร์ คับ Neipee เปิดทำการภายใต้การบรรเลงดนตรีได้ ทั้งนี้ ยังไม่อนุญาตให้เปิดบริการพื้นที่สำหรับเต้นรำ สำหรับเมืองหรือเขตปกครองใดที่มียอดผู้ติดเชื้อใหม่กว่า 50 คน ต่อจำนวนประชากร 100,000 คน ภายใน 7 วัน จะบังคับใช้มาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Alkoholverbot) ตั้งแต่ 23.00 น. – 06.00 น.
- ❖ โรงแรม/ บริการที่พักต่าง ๆ :** อนุญาตให้เปิดบริการได้ โดยยังบังคับใช้มาตรการจำกัดการปฏิสัมพันธ์ การเว้นระยะห่าง และการบังคับใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่ส่วนกลางของโรงแรม/ที่พัก อนุญาตให้เปิดใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องใช้ร่วมกัน เช่น ศูนย์ Wellness สรวายน้ำ และพินเสตูดิโอ ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้โรงแรมรับแขกที่มาจากพื้นที่ตามประกาศของสถาบัน RKI ยกเว้นในกรณีที่แขกที่มาพักแสดงผลการตรวจ Covid-19 ที่เป็นลบและมีใบรับรองแพทย์ยืนยัน
- ❖ การเปิดสถานศึกษา:** อนุญาตให้สถานศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา เช่น รร. อนุบาล รร. ประถม รร. มัธยม รร. อาชีวศึกษา เปิดทำการได้ตามปกติภายใต้การปฏิบัติตามกฎด้านสุขอนามัยที่รัฐฯ กำหนด และบังคับให้ครู/นักเรียนตั้งแต่ 5. Klasse ขึ้นไปจะต้องใส่หน้ากากอนามัยในสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (Hochschule/ Universität) อนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนได้แต่ผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก ส่วนวิชาที่ต้องทำการทดลองในห้องปฏิบัติการสามารถทำการเรียนการสอนแบบต่อหน้าได้ แต่จำกัดผู้เข้าเรียนไม่เกิน 30 คน อนุญาตให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนภาคฤดูหนาวปีการศึกษา 2020/21 (WS 2020/21) ได้ภายใต้ข้อจำกัด อนุญาตให้สถานศึกษา/ฝึกอบรมสำหรับผู้ใหญ่ เช่น โรงเรียนสอนภาษาและการบูรณาการ(Erwachsenenbildung / Volkshochschule) เปิดทำการได้
- ❖ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา:** อนุญาตให้ทำได้แต่ต้องไม่เกิน 60 นาที หากประกอบพิธีกรรมกลางแจ้งจำกัดผู้เข้าร่วมไม่เกิน 200 คน และต้องเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร หากประกอบพิธีกรรมในสถานที่ปิดสามารถเข้าร่วมได้ตามจำนวนที่เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งนี้ ต้องเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร และต้องใส่หน้ากากอนามัย
- ❖ การจัดงาน:** อนุญาตให้จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น คอนเสิร์ต และการแสดงละครเวที รวมถึงการประชุมต่าง ๆ และการเปิดโรงภาพยนตร์ได้ โดยให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม ดังนี้ (1) กรณีมีการจัดที่นั่งตายตัว: ในสถานที่กลางแจ้งไม่เกิน 400 คน และในสถานที่ปิดไม่เกิน 200 คน (2) กรณีไม่มีมีการจัดที่นั่งตายตัว: ในสถานที่กลางแจ้งไม่เกิน 200 คน และในสถานที่ปิดไม่เกิน 100 คน สำหรับการจัดงานกลางแจ้ง เช่น งานแต่งงาน งานศพ งานฉลองวันเกิด เป็นต้น จะจำกัดผู้เข้าร่วมงานในสถานที่ปิดไม่เกิน 100 คน และในสถานที่กลางแจ้งไม่เกิน 200 คน **แต่หากเมืองหรือเขตปกครองใดที่มียอดผู้ติดเชื้อใหม่มากกว่า 50 คน ต่อจำนวนประชากร 100,000 คน ภายใน 7 วัน จะจำกัดผู้เข้าร่วมงานในสถานที่ปิดไม่เกิน 25 คน และในสถานที่กลางแจ้งไม่เกิน 50 คน การจัดงานขนาดใหญ่ยังคงถึงวันที่ 31 ต.ค. 63 ตั้งแต่ 19 ก.ย. 63 อนุญาตให้จัดงานประชุม (Congress) ได้ แต่จะต้องมีการจัดที่นั่งตายตัว เว้นระยะห่าง และกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมในอัตรา 1 คน ต่อพื้นที่ 10 ตร.ม.**

- ❖ สำหรับนครมิวนิก:** ตั้งแต่ 24 ก.ย. 63 จะอนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมงานกลางแจ้งในสถานที่ปิดได้ไม่เกิน 25 คน และในสถานที่กลางแจ้งได้ไม่เกิน 50 คน โดยผู้จัดงานจะต้องจัดทำแผนด้านสุขอนามัยสำหรับให้หน่วยงานรัฐกรณมีการร้องขอด้วย
- ❖ มาตรการบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัย:** บังคับให้บุคคลอายุ 6 ปีขึ้นไปปกคลุมปากและจมูกในร้านค้า รถโดยสารสาธารณะ รถที่วิ่งนำเที่ยว บนเครื่องบินและในอาคารผู้โดยสาร โดยอาจใช้หน้ากากผ้าธรรมดาหรือผ้าพันคอ ผ้าผืนมีโทษปรับ 250 ยูโร สำหรับเมืองหรือเขตปกครองใดที่มียอดผู้ติดเชื้อใหม่มากกว่า 50 คน ต่อจำนวนประชากร 100,000 คน ภายใน 7 วัน จะบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะที่มีกลุ่มมีผู้คนหนาแน่นเพิ่มเติมด้วย สำหรับนครมิวนิก ตั้งแต่ 24 ก.ย. 63 จะบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยบริเวณทางเท้าในย่านเมืองเก่า (Altstadt) ย่านศูนย์การค้า Stachus Marienplatz ตลาด Viktualienmarkt ถนน Schützenstraße ถนน Sendlinger Straße และถนน Sendlinger-Tor-Platz เพิ่มเติมด้วย
- ❖ มาตรการกักตัวผู้เดินทางเข้าสหพันธ์ฯ:** ตั้งแต่ 16 มิ.ย. – 3 ต.ค. 63 ผู้ที่มีประวัติเคยอยู่ในประเทศที่เสี่ยงตามประกาศของสถาบัน RKI (ปัจจุบันไม่รวมประเทศไทยแล้ว) ในช่วง 14 วันก่อนเดินทางเข้ารัฐไบเอิร์น (ทั้งทางบก/เรือ/อากาศ) จะต้องกักตัวเองที่บ้านพื้นที่ 14 วัน โดยจะต้องโทรศัพท์แจ้งสำนักงานเทศบาล (Kreisverwaltungsbehörde) ประจำเขตปกครองของตนให้ทราบถึงการเดินทางมาถึง และรายงานอาการเป็นระยะ
- ❖ บริการตรวจหาเชื้อฟรี:** ประชาชนในรัฐไบเอิร์นสามารถขอรับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ณ สถานพยาบาลต่าง ๆ ในรัฐฯ ได้ฟรี (ทั้งมีอาการและไม่มีอาการ) รวมถึงที่ท่าอากาศยานสำคัญในรัฐฯ (Munich/ Nürnberg/ Memmingen) สถานีรถไฟ Hauptbahnhof München/ Hauptbahnhof Nürnberg และจุดผ่านแดนทางบกระหว่างรัฐไบเอิร์น – ออสเตรีย ได้แก่ Hofhelfen-Nord (A8), Heuberg (A93) Donautal-Ost (A3) โดยรัฐบาลรัฐไบเอิร์นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
- ❖ มาตรการบังคับตรวจหาเชื้อ:** รัฐไบเอิร์นได้ออกข้อบังคับให้ผู้มีประวัติเคยอยู่ในประเทศที่เสี่ยงตามประกาศของสถาบัน RKI ในช่วง 14 วันก่อนเดินทางเข้ารัฐไบเอิร์น (ทั้งทางบก/เรือ/อากาศ) ทุกคนจะต้องรับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ทันทีที่ท่าอากาศยาน Munich/ Nürnberg/ Memmingen หรือภายใน 72 ชม. ที่สถานพยาบาลต่าง ๆ ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศของรัฐบาลสหพันธ์ฯ ยกเว้น กรณีมีใบรับรองแพทย์ยืนยันผลการตรวจ Covid-19 เป็นลบจากประเทศต้นทางที่มีเกณฑ์ตามที่สหพันธ์ฯ กำหนด และอายุไม่เกิน 48 ชม.

รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก (ตามแถลงการณ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดล่าสุด ณ วันที่ 19 ก.ย. 63)

- ❖ การสัญจร/ปฏิสัมพันธ์:** อนุญาตให้สมาชิกในครอบครัวที่เป็นญาติทางตรง เช่น พ่อแม่ ปู่ย่า ลุงหลาน หรือพี่น้องสายเลือดเดียวกัน รวมถึงคู่สมรสสองสมาชิกในครอบครัว พบปะกันในที่พำนักส่วนตัวและในที่สาธารณะได้ไม่จำกัดจำนวนคน อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ใช่ญาติพบปะในที่พำนักส่วนตัวและที่สาธารณะได้ไม่เกิน 20 คน
- ❖ การพักผ่อนหย่อนใจ:** อนุญาตให้เปิดสถานที่/บริการต่อไปนี้ได้: พิพิธภัณฑ์ ศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสนุก สถานที่ Camping การพักผ่อนในรถบ้าน/เต็นท์/บังกะโลที่พักเดียวให้เช่า สนามเด็กเล่น สนามฟุตบอล และอนุญาตให้สามารถเล่นกีฬาได้ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม โดยประเภทที่มิได้ไม่เกิน 20 คน ทั้งแบบและทางน้ำ รวมถึงการจัดแข่งขันกีฬาทั่วไปที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 500 คน และผู้ชมการแข่งขันไม่เกิน 500 คน ได้ โดยต้องมีการจัดที่นั่งตายตัว ตั้งแต่ 19 ก.ย. 63 จะอนุญาตให้มีผู้ชมการแข่งขันกีฬาอาชีพระดับสหพันธ์ฯ ได้ในสัดส่วน 20% ของที่นั่งในสนามทั้งหมด อนุญาตให้เปิดบริการการโดยสารทางเรือ รถที่วิ่งนำเที่ยว ศูนย์กีฬาทั้งในร่มและกลางแจ้ง เช่น พินเสตูดิโอ และโรงเรียนสอนเต้นรำ สรวายน้ำ/สวนน้ำทั้งในร่มและกลางแจ้งได้ รวมถึงสถานบันเทิงเชิงมหรสพ Kneipen und Bars โดยต้องเว้นระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด สำหรับสถานบันเทิงเชิงมหรสพ Clubs und Diskotheken ยังต้องปิดทำการ
- ❖ การเยี่ยมผู้ป่วย/คนชรา/คนพิการ:** สามารถเข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ รพ./ คลินิก/ บ้านพักคนชรา/ บ้านพักคนพิการ ได้ภายใต้ข้อจำกัด โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร
- ❖ การเปิดร้านค้า/บริการ:** อนุญาตให้เปิดร้านค้าปลีกและบริการต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็กกว่าหรือใหญ่กว่า 800 ตร.ม. ได้ แต่ต้องจำกัดจำนวนลูกค้า 1 คนต่อ 10 ตร.ม. รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร ร้านตัดผม ร้านดูแลรักษาเท้า คลินิกหมอพื้น เปิดทำการได้ทันที ร้านค้าผิวแทนหรือบริการที่ต้องมีการสัมผัสตัวลูกค้า เช่น ร้านนวด ร้านเสริมสวย ร้านทำเล็บ ร้านรับซักและแกะร่ากาช คาสีโน เปิดทำการได้
- ❖ ร้านอาหาร:** เปิดทำการได้ โดยสามารถนั่งทานคนเดียว หรือ นั่งทานกับสมาชิกในครอบครัวจากที่พักอาศัยเดียวกัน หรือ นั่งทานกับคนนอกครอบครัวได้คือ 1 ครอบครัว เท่านั้น กรณีเป็นห้องอาหารสำหรับจัดเลี้ยงส่วนตัวที่แยกออกจากห้องอาหารส่วนกลางสามารถนั่งทานด้วยกันได้หลายครอบครัว
- ❖ โรงแรม/บริการที่พักต่าง ๆ:** เปิดทำการได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้โรงแรมรับแขกที่มาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อมากกว่า 50 คนต่อประชากร 100,000 คน ยกเว้นในกรณีที่แขกที่มาพักแสดงผลการตรวจ Covid-19 ที่เป็นลบและมีใบรับรองแพทย์ยืนยัน
- ❖ การเปิดสถานศึกษา:** อนุญาตให้เปิดได้ดังนี้ สถานดูแลเด็กเล็ก (Kindertagespflege/ Kita) เปิดทำการได้ตามปกติ โรงเรียน Grundschule, Gymnasium, Realschule, Hauptschule, Werkrealschule, Gemeinschaftsschule, SBBZ ได้ทุกระดับชั้น โดยมีการเรียนการสอนแบบสลับสัปดาห์กัน ยกเว้นชั้นเรียนตอนปลายของโรงเรียนดังกล่าวจะอนุญาตให้มีการเรียนการสอนแบบต่อเนื่องได้/ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (Hochschule/ Universität) เปิดทำการเรียนการสอนได้ แต่ผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก ส่วนวิชาที่ต้องทำการทดลองในห้องปฏิบัติการสามารถทำการเรียนการสอนแบบต่อหน้าได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่ 14 ก.ย. 63 รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก จะเปิดภาคเรียนการสอนในโรงเรียนตามปกติ โดยต้องปฏิบัติตามกฎด้านสุขอนามัย และในชั้นเรียนร้องเพลงและดนตรีชนิดเครื่องเป่า จะต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร และมีระเบียบข้อบังคับในการเข้าเรียน หากกรณีเป็นการเรียนทางไกล
- ❖ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา:** สามารถทำได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด
- ❖ การจัดงาน:** อนุญาตให้จัดงาน/กิจกรรมสาธารณะ เปิดทำการสถานที่ด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ และโรงภาพยนตร์ได้ แต่จำกัดผู้เข้าร่วม/เข้าชมไม่เกิน 250 คน โดยต้องมีการจัดที่นั่งตายตัว เว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามกฎด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด อนุญาตให้จัดงานฉลองส่วนตัว เช่น งานฉลองวันเกิด/แต่งงาน/พิธีศีลจุ่ม (Taufe) โดยหากจัดในที่ที่ส่วนบุคคล อนุญาตให้บุคคลที่เป็นญาติเข้าร่วมได้โดยไม่จำกัดจำนวนคน ถ้าเป็นบุคคลที่ไม่ใช่ญาติ สามารถเข้าร่วมงานได้ไม่เกิน 20 คน และหากเป็นงานฉลองส่วนตัวในห้องจัดเลี้ยงในร้านอาหารหรือสถานที่จัดงานอื่น ๆ นอกปรนให้มีผู้เข้าร่วม ได้ไม่เกิน 99 คน อนุญาตให้จัดงานที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน (น้อยกว่า) 500 คน ได้ (ยกเว้น งานเต้นรำ ยังไม่สามารถจัดได้) และงดจัดงานขนาดใหญ่จนถึง 31 ต.ค. 63
- ❖ มาตรการบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัย:** บังคับให้บุคคลอายุ 6 ปีขึ้นไปปกคลุมปากและจมูกในร้านค้า และรถบัส/เรือ/รถไฟ เครื่องบินโดยสาร ตลอดจนบริเวณชานชาลา และในอาคารผู้โดยสารต่าง ๆ โดยอาจใช้หน้ากากผ้าธรรมดาหรือผ้าพันคอ ผ้าผืนมีโทษปรับอย่างน้อย 100 ยูโร
- ❖ มาตรการกักตัวผู้เดินทางเข้าสหพันธ์ฯ:** ตั้งแต่ 15 ก.ค. 63 – จนกว่าจะประกาศเปลี่ยนแปลง ผู้ที่มีประวัติเคยอยู่ในประเทศที่เสี่ยงตามประกาศของสถาบัน RKI (ปัจจุบันไม่รวมประเทศไทยแล้ว) ในช่วง 14 วันก่อนเดินทางเข้ารัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก (ทั้งทางบก/เรือ/อากาศ) จะต้องกักตัวเองที่บ้านพื้นที่ 14 วัน โดยจะต้องโทรศัพท์แจ้งสถานีตำรวจท้องถิ่น (Ortspolizeibehörde) ประจำเขตปกครองของตนให้ทราบถึงการเดินทางมาถึง และรายงานอาการเป็นระยะ
- ❖ บริการตรวจหาเชื้อฟรี:** ประชาชนในรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์กที่เดินทางกลับจากต่างประเทศในช่วงวันหยุดหน้าร้อนสามารถขอรับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ได้แล้วที่สถานที่ต่อไปนี้: ท่าอากาศยาน Stuttgart/ Bodensee-Airport Friedrichshafen/ Karlsruhe Baden-Baden สถานีรถไฟ Karlsruhe Hbf/ Stuttgart Hbf/ Freiburg oder Basel Badischer Bahnhof/ Ulm Hbf/ Mannheim Hbf จุดผ่านแดนทางบก ได้แก่ ทางด่วน A5 - Parkplatz Brachfeld Ost และ Parkplatz Neuenburg Ost ทางด่วน A81 - Parkplatz Rätisgraben ทางด่วน A7 - Parkplatz St. Jakob ทางด่วน A8 - Parkplatz Kemmental ตั้งแต่ 16 ก.ย. 63 โดยเลิกบริการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ฟรีสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ประวัติเดินทางไปยังประเทศที่เสี่ยงตามประกาศของสถาบัน RKI ส่วนผู้ที่มีประวัติเดินทางไปยังประเทศที่เสี่ยงตามประกาศของสถาบัน RKI ยังสามารถขอรับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ได้ฟรีเช่นเดิม
- ❖ มาตรการบังคับตรวจหาเชื้อ:** รัฐบาลรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์กได้ออกข้อบังคับให้ผู้มีประวัติเคยอยู่ในประเทศที่เสี่ยงตามประกาศของสถาบัน RKI ในช่วง 14 วันก่อนเดินทางเข้ารัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก (ทั้งทางบก/เรือ/อากาศ) ทุกคนจะต้องรับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ทันทีที่ท่าอากาศยาน Stuttgart/ Bodensee-Airport Friedrichshafen/ Karlsruhe Baden-Baden หรือภายใน 72 ชม. ที่สถานพยาบาลต่าง ๆ ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศของรัฐบาลสหพันธ์ฯ ยกเว้น กรณีมีใบรับรองแพทย์ยืนยันผลการตรวจ Covid-19 เป็นลบจากประเทศต้นทางที่มีเกณฑ์ตามที่สหพันธ์ฯ กำหนด และอายุไม่เกิน 48 ชม.

ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 25,000€

สถานะวันที่ 22 กันยายน 2563

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Website สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

www.thaiconsulate.de